



วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
<http://www.matichon.co.th/>

มาตรฐานมะเขือเทศ / โดย มนต์ทิพย์ ธานะสุข

เมื่อวันก่อนนั่งดูท่านนายเกษมเรื่องผลไม้ไทยที่ส่งไปขายเมืองจีนไม่ได้คุณภาพ โดยท่านเจอเองมาจริงๆ ในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยือนถิ่นพญามังกรเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยเจอทั้งทุเรียนอ่อน มังคุดจืด ไรรสชาติ ทำเอาเสียหน้า...

ฟังแล้วก็ให้นึกถึงเรื่องการกำหนดมาตรฐานว่าด้วยคุณภาพผลิตผลประเภทหนึ่งที่มีการถกเถียงในเวทีระหว่างประเทศ ยืดเยื้อมายาวนานถึง 7 ปี กระทั่งเพิ่งได้ข้อสรุปเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง ก็คือ มาตรฐานของมะเขือเทศ

คณะทำงานที่เรียกว่า "โคเด็กซ์ เอลิเมนทารีส์" ซึ่งเป็นคณะทำงานด้านการพิจารณามาตรฐานอาหารและนโยบายว่าด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1963 โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (ยูเอฟโอ) และ องค์การอนามัยโลก (ฮู) ได้ผ่านความเห็นชอบในการกำหนดมาตรฐานสากลใหม่ว่าด้วยมะเขือเทศ

ได้ข้อสรุปว่า ลักษณะของมะเขือเทศที่ดีอาจเป็นได้ในข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ลักษณะนี้คือ มีผลเป็นทรงกลม หรือผลกลมรี หรือผลเล็กสีแดงเหลืองหรือผลเล็กๆ ก็ได้ แต่จะต้องเป็นผลที่มีความสมบูรณ์ สะอาด ไร้กลิ่นแปลกปลอม ปลอดภัย และที่สำคัญจะต้องมีความสด

ทอม ไฮแลนด์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาหารของเอฟเอโออธิบายว่า การกำหนดมาตรฐานคุณภาพของมะเขือเทศเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการให้มีการกำหนดมาตรฐานของมะเขือเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ได้สั่งซื้อไป

เห็นข้อมูลนี้แล้วก็อย่าเข้าไป เพราะตอนนี้ประเด็นเรื่องมะเขือเทศ ยังกำลังเป็นปัญหาพิพาทกันอยู่ระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ (เอฟดีเอ) กำลังสอบสวนกรณีที่มีรายงานการระบาดของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ซึ่งเชื่อว่าพบเชื้อมะเขือเทศที่สหรัฐนำเข้ามาจากประเทศเม็กซิโก และเชื้อแบคทีเรียนี้ได้ทำให้ชาวอเมริกันในสหรัฐกว่า 900 คน ล้มป่วยไปก่อนหน้านี้

กรณีพิพาทนี้ยังเป็นผลให้มีชาวสื่อตามมาว่า สหรัฐจะระงับการนำเข้าพืชผักจากเม็กซิโกอีก 2 ชนิด ได้แก่ ผักชีและพริก อันเป็นผลพวงมาจากกรณีมะเขือเทศเป็นเหตุ

กรณีนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ส่งออกได้ตระหนักเอาใจใส่ในคุณภาพของสินค้าตนเองให้ได้มาตรฐาน เพราะนอกจากจะทำให้ขายของไม่ได้แล้ว ยังได้เครดิต ได้ชื่อเสียง และยังซื้อใจลูกค้าให้ลดทอนกันไปนานๆ ได้อีกต่างหาก

แต่หากของๆ เราไม่ได้คุณภาพ นอกจากจะขายของต่อไปอีกไม่ได้ มีเสียงตำสั้งแล้ว ก็อาจทำให้อันอายุ จนอาจต้องเอาบีบคลุมหัวอย่างที่ท่านนายเกษมออกก็เป็นได้

หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11077 หน้า 32

ที่มา : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01for14080751&day=2008-07-08§ionid=0104%20-%202021

